



อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

ม.ร.0601.033.0332/2524.10.43 [001-008]

เพื่อเป็นสื่อกลาง

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ปีที่ 10

ฉบับที่ 43

ปีการศึกษา 2523

21 กุมภาพันธ์ 2524

ราคา 75 สตางค์

จักรยานเพื่อการประหยัด



ร.ต.บุญยงค์ วัฒนพงศ์ วัฒนธรรมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานตามโครงการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อการประหยัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2524 ณ บริเวณสนามกีฬาหัวหมาก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะ เพื่อเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในการรณรงค์ครั้งนี้มีชาวรามคำแหงจำนวนมากเข้าร่วมและใช้จักรยานบนทางเดินรถจักรยาน ถนนรามคำแหง

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

แนวทางใหม่สำหรับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไทย



คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางใหม่สำหรับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไทย" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 ณ สำนักงานสภาอาจารย์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

การขึ้นทะเบียนปริญญา การขึ้นแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การฝึกซ้อมรับปริญญา และข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2522 ในวันที่ 11 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2524 (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2524) รวม 7 วัน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2522 ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การขึ้นทะเบียนปริญญา และการขึ้นแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 1 ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2522 ให้ขึ้นทะเบียนปริญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 มีนาคม 2524

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวยื่นแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อสำนักบริหารทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล (สวป.) ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2524 เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วจะไม่รับพิจารณา

2. การฝึกซ้อมวิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ให้ปฏิบัติตามกำหนดการฝึกซ้อมของประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญาและจัดที่นั่งผู้รับปริญญา ซึ่งกำหนดวันฝึกซ้อมไว้ดังข้างล่างนี้ ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องไปฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ซ้อมครั้งที่ 1 ณ อาคาร เอช.บี. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ ในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2524 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ซ้อมครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม เอ.ดี. 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามวันและเวลา ดังนี้

อ่านต่อหน้า 8

ม.ร. มอบเงินให้สหภาพชาติไทย 1 ล้านบาทเศษ

ตามที่คณะกรรมการจัดงานกาชาด ม.ร. ปี 2523 ซึ่งมี รศ.จรินทร์ ฐานรัตน์ เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน และกรรมการฯ ได้ดำเนินการหารายได้ต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนสหภาพชาติไทย นั้น คณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบเงินจำนวน 1,011,260.26 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) แก่สหภาพชาติไทยแล้ว ซึ่งรายได้จำนวนนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากกาชาดจำหน่ายสลากกาชาด การจัดพยุภรณ์โชคชะตา การจัดโบว์ลิ่งกาชาด และการขายอาหารในร้านกาชาด ม.ร. ที่สวนอัมพร

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

เลือกตั้งกรรมการ อ.ศ.ม.ร.

"คณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2524 ขึ้นในวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2524 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ณ บริเวณรอบสระน้ำภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จึงใคร่ขอเชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และกรุณานำบัตรประจำตัวนักศึกษาติดมาด้วย"

"รักประชาธิปไตย ต้องมาใช้สิทธิเลือกตั้ง"

อ.ศ.ม.ร.

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

อ่านต่อหน้า 2

ม.ร. ตั้งเงินรางวัล ให้ผู้แจ้งความนำจับกรณีเผาโรงพิมพ์

รามคำแหงตั้งเงินรางวัลเพิ่มอีก 2 แสนบาท แก่ผู้สามารถแจ้งความนำจับผู้กระทำความผิดเผาโรงพิมพ์ ม.ร. ได้

รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นตำรวจเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดคดีและเกิดความกระฉับกระเฉงโดยเร็ว มหาวิทยาลัยได้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2524 เพื่อขอตั้งเงินรางวัลให้ผู้แจ้งความนำจับกรณีเผาโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 200,000.- บาท จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และสามารถจ่ายเงินรางวัลนี้แก่ผู้หวังดีที่รู้เบาะแสหรือชี้แนะไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดในทันทีคดีนี้ถึงที่สุด ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้กระทำผิดจะมารับเงินรางวัลไม่ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินรางวัลหากสามารถนำจับหรือจับกุมผู้กระทำความผิดได้

รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในฐานะอธิการบดีจะต้องพยายามทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถที่จะให้เกิดความถูกต้อง คือ ผู้ผิดจะต้องรับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง สำหรับเงินรางวัล 200,000.- บาท นี้เป็นเงินสมทบเพิ่มเติมจากเงินรางวัลที่อธิการบดีได้ตั้งไว้ในขั้นต้นจากเงินส่วนตัว จำนวน 20,000.- บาท ฉะนั้น

อ่านต่อหน้า 8

การบรรยายสรุป ตามโครงการอาจารย์สัญญา

ตามมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดบรรยาย

อ่านต่อหน้า 7

คณะเศรษฐศาสตร์ภาคพัฒนา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะได้จัดให้มีการสัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไทย" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ คกนี้ ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ โดยมีกำหนดการดังนี้

- 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. อธิกรณเปิดกล่าวเปิดการประชุม
09.15-09.45 น. อภิปราย "ต้นกำเนิดและพัฒนาการเศรษฐกิจทุนนิยมไทย" พ.ศ.2398-2475 โดย อาจารย์กฤษ สมบัติศิริ อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาฯ
09.45-10.15 น. ผู้ประชุมแสดงความคิดเห็น
10.15-11.15 น. อภิปราย "โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจทุนนิยมไทย" พ.ศ.2476-2503 โดย 1. รองศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2. อาจารย์สุเมธ แก่นมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยศรีนครินทร
11.15-12.00 น. ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
ผู้ดำเนินกิจกรรมภาคเช้า อาจารย์สุนทร ราชวงศ์ศึก
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้ดำเนินการประชุมในภาคบ่าย อาจารย์ถวิล นิลใบ
13.00-14.00 น. อภิปราย "ผลกระทบทางเศรษฐกิจของบริษัทลงทุนข้ามชาติในไทย" โดย 1. คุณจิระชาติ อุ่นจิต 2. คุณเป็กัสสร เขียวปัญญา
14.00-14.30 น. ผู้ประชุมแสดงความคิดเห็น
14.30-15.45 น. อภิปราย "วิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจสังคมไทยในปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต" โดย 1. อาจารย์เอกสิทธิ์ เศษะโกศวิทยนิช 2. คุณสมยศ แซ่มซ้อย ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย
15.45-16.30 น. ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
16.30-16.45 น. สรุปการประชุมทางวิชาการ โดย คุณพัลลภา มหานิล
ปิดการประชุมทางวิชาการ

ข่าวโดย นายประยูร บุญฉิม

การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดทหารกองหนุน

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2523 ไปดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดทหารกองหนุน ณ กรมการรักษาดินแดน ในเดือนพฤศจิกายน 2523 ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น

ขณะนี้ ปรากฏว่ายังมีนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 77 นาย ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดฯ จึงให้นักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบรายชื่อได้ที่ป้ายประกาศด้านข้างตึกสำนักงานอธิการบดี และให้รีบดำเนินการนำปลดฯ ที่แผนกทะเบียน กรมการรักษาดินแดนโดยด่วน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2524 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์และต้องเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหารต่อไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ม.ร. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2524

การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้บรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2523

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ ได้ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้บรรยายของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 2 ปีการศึกษา 2523

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้บรรยาย ของบางกระบวนวิชาจากที่ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 เป็นดังนี้คือ

Table with 3 columns: กระบวนวิชา, ชื่ออาจารย์ผู้บรรยายเดิม, ชื่ออาจารย์ผู้บรรยายใหม่. Lists various courses and their respective lecturers.

การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้บรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2523

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้บรรยายของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 2 ปีการศึกษา 2523

ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงให้เปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้บรรยายของบางกระบวนวิชา จากที่ประกาศไว้เดิม ใน ม.ร.30 เป็นดังนี้ คือ

Table with 3 columns: กระบวนวิชา, ชื่ออาจารย์ผู้บรรยายเดิม, ชื่ออาจารย์ผู้บรรยายใหม่. Lists specific course changes.

ประกาศ ม.ร. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2524

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา โสภณ ธรรมนิยม ประจำปีการศึกษา 2523

ตามที่เจ้าของทุนการศึกษาโสภณ ธรรมนิยม มี

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อก่อนยื่นเรียกผล และการขอผ่อนผันเรียกผล และรับหลักฐานหนังสือสำคัญ

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้นักศึกษาขึ้นหลักฐานแสดงความจำนงขอทำการผ่อนผันการเรียกผลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2523 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ กระทรวงกลาโหมได้สั่งการไปยังจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหาร เพื่อผ่อนผันการเรียกผลเพื่อทดลองความพร้อมและฝึกอบรมทหารกองหนุนให้แล้ว จึงให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อก่อนยื่นเรียกผลฯ ได้ ที่ป้ายประกาศด้านข้างตึกสำนักงานอธิการบดี และให้จำลำดับเลขที่ไปขอรับหลักฐานหนังสือสำคัญได้ที่ แผนกสวัสดิการนักศึกษา กองงานนักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป โดยนำหลักฐานไปขอรับ ดังนี้

- 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา
2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน

อนึ่ง เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนที่กระทรวงกลาโหมยังไม่ตอบยืนยันการผ่อนผันเรียกผลฯ มา เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งจากกระทรวงกลาโหมแล้ว จะประกาศให้นักศึกษาทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ม.ร. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524

ผลการประชุม ต่อจากหน้า 1

รามคำแหง ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 2/2524 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2524 โดยมี ศ.ประภาศน์ อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมเนติบัณฑิตยสภา นั้น มีเรื่องน่าสนใจที่จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ตั้งเงินรางวัลให้ผู้แจ้งความนำจับกรณีเผาโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้นำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความนำจับกรณีเผาโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้เพื่อให้คดีนี้มีข้อยุติและเกิดความกระจ่างโดยเร็ว. ซึ่งเงินรางวัล 200,000 บาท นี้ จะนำไปสมทบร่วมกับเงินรางวัลส่วนตัวของท่านอธิการบดีที่ได้ตั้งไว้ในขั้นต้น จำนวน 20,000 บาท

2. ผลการพิจารณาการตีความฐานะของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตีความฐานะของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ศ.สง่า สิ้นสมิต เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้ศึกษาเรื่องของโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า มิใช่รัฐวิสาหกิจ นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เสนอผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงพิมพ์ ม.ร. ในปี 2514 โรงพิมพ์มีฐานะเป็นหน่วยงานขึ้นกับสำนักงานอธิการบดี แต่ในช่วงหลังจากมีข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโรงพิมพ์ เป็นต้นมาแล้ว โรงพิมพ์มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลหรือรัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็น

ตราสารที่แสดงการรับฝากเงิน : CDs

ผศ. ศุภฤกษ์ ศรีเนตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร.

เอกสารทางการเงินสำคัญ ๆ ที่ทำการซื้อขายกันในตลาดการเงินนั้น เมื่อเราเอ่ยหรือกล่าวถึงขึ้นมา เรามักจะนึกถึงเอกสารทางการเงินที่ปรากฏตัวอยู่ในระบบการเงินของเราที่เป็นอยู่ เช่นเราจะนึกถึง ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) เงินกู้ยืมระหว่างธนาคารสำหรับบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกลาง (Federal Funds) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารพาณิชย์รับรอง (Bank Acceptances) ตราสารการพาณิชย์ (Comercial Paper) เป็นต้น แต่เรามักจะลืมนึกถึงเอกสารอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากในตลาดการเงิน นั่นก็คือ ตราสารที่แสดงการรับฝากเงิน (Negotiable Certificates of Deposits หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า CDs) การที่เราลืมนึกถึงเอกสารประเภทนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่เคยชิน หรือสิ่งนี้ยังไม่ได้มาปรากฏตัวให้เห็นในระบบการเงินของเรา ทั้ง ๆ ที่เอกสารทางการเงินที่เรียกว่า CDs นี้ได้อุบัติขึ้นมากว่า 20 ปีแล้วในสหรัฐอเมริกา และแม้ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเองคือสิงคโปร์ และกำลังทำท่าว่าจะเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศ ในประเทศไทยเราเองก็มีการพูดถึง CDs มากขึ้นในระบอบปีที่ผ่านมา และก็ดูเหมือนว่าจะถูกนำมาใช้กับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ (ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ก็ได้ออกตราสารแสดงการรับฝากเงินชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หลังจากเข้าร่วมในตลาดอาเซียนดอลลาร์ นับได้ว่าเป็นประเทศที่สองจากสิงคโปร์ที่ได้ออกตราสารประเภทนี้ของกลุ่มอาเซียน) เพื่อให้เราสามารถมองเห็นความชัดเจนของเอกสารทางการเงินที่ยังใหม่ต่อความรู้สึกนึกคิดของเราให้ดีขึ้น จำเป็นที่เราต้องทราบหรือเข้าใจลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของเอกสารการเงินประเภทนี้เสียก่อน

ความเป็นมาของการออกตราสารที่แสดงการรับฝากเงิน (CDs)

ในช่วงตอนต้นทศวรรษ 1960 อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มสูงขึ้นจนเป็นสาเหตุที่ทำให้กิจการธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมากได้ทำการถอนเงินฝาก โดยเฉพาะเงินฝากกระแสรายวันจากธนาคารพาณิชย์ เปลี่ยนไปทำการลงทุนในเอกสารการเงินระยะสั้นประเภทต่าง ๆ ในตลาดเงิน อันทำให้ธนาคารพาณิชย์ประสบกับปัญหาการลดลงของเงินฝากอย่างมากภายในช่วงนี้ จากภาวะการณ์เช่นนี้ทำให้ธนาคารพาณิชย์พยายามที่จะหาทางดึงเงินฝากกลับมา วิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งในนครนิวยอร์กนำมาใช้ก็คือ การออกตราสารที่แสดงการรับฝากเงินหรือ CDs โดยในปี 1961 ธนาคาร First National City ได้ทำการออก CDs ประเภท Negotiable CDs รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานที่รองรับคือหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นสองหรือตลาดรอง (Secondary market) ซึ่งนับแต่นั้นมา การออก CDs ได้แพร่หลายกว้างขวางขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่จำนวนเงินของ CDs ในปี 1961 ที่มีจำนวนเล็กน้อย เพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อตอนต้นปี 1973 และมากกว่า 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อตอนต้นปี 1975 นอกจากนี้วิธีการออก CDs ก็ยังได้แพร่หลายไปในทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษก็เริ่มมีการออก CDs ในปี 1968 และก็ยังเข้ามาถึงทวีปเอเชียคือประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

ความหมายของ Negotiable CDs

Negotiable CDs เป็นรูปแบบหนึ่งของเงินฝากประจำ (Time Deposit) ของธนาคารพาณิชย์ (ซึ่งมีรูปแบบทั้งหมด 4 แบบคือ 1) Saving Deposits 2) Negotiable Certificates of Deposit 3) Nonnegotiable Time Certificates 4) Open Account Time Deposits) โดยมีลักษณะเป็นเอกสารที่แสดงการรับฝากเงินที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้กับผู้ฝากเงินโดยจะแสดงจำนวนเงินที่เท่ากับที่ธนาคารได้รับฝาก กำหนดระยะเวลาของการฝาก และอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายให้กับผู้ฝากหรือผู้ที่ถือเอกสารนี้เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด (โดยส่วนมากแล้วจะไม่อนุญาตให้นำมาถอนเงินฝากคืนจากธนาคารก่อนกำหนด) ลักษณะที่สำคัญของ CDs ก็คือสามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้ (negotiable) จากลักษณะนี้จึงทำให้ไม่มีความจำเป็นแก่ผู้ถือ CDs จะต้องนำ CDs นี้มาขอถอนเงินคืนจากธนาคารก่อนกำหนดที่ระบุไว้ ผู้ถือ CDs สามารถนำ CDs มาทำการขายให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ค้า CDs ในตลาดรองได้ โดยที่จำนวนเงินรับฝากตามวิธีการของ CDs นั้นเป็นจำนวนเงินมาก โดยในระยะแรกในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าฉบับละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป แต่ในระยะหลังอาจจะมีมูลค่าฉบับละตั้งแต่ 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นจนกระทั่งถึงฉบับละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่โดยส่วนมากแล้วจะเป็นมูลค่าฉบับละ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้น ส่วนฉบับที่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีน้อยมาก เช่นนี้ทำให้ธนาคารที่เป็นผู้ออก CDs จะต้องเป็นธนาคารชั้นนำขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะจะได้ไม่มีปัญหาด้านความเชื่อถือในความสามารถในการชำระเงินฝากเมื่อถึงกำหนด ส่วนลูกค้าผู้ซื้อ CDs ก็จะเป็นพวกกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มคนมั่งมี สถาบันการเงินต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐและธนาคารกลาง เป็นต้น

นี้สามารถซื้อขายกันในตลาดรองได้ โดยการซื้อขายอัตราที่กำหนดจะใช้หลักของ Bond-Yield Equivalent ซึ่งใช้ 365 วันต่อ 1 ปี ซึ่งตรงข้ามกับเอกสารการเงินชนิดอื่น ๆ เช่น ตั๋วเงินคลัง ตราสารการพาณิชย์ต่าง ๆ และตั๋วเงินที่ธนาคารพาณิชย์รับรอง ที่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยใช้หลักของ Discount Basis คือใช้ 360 วันต่อ 1 ปี (ฉะนั้นตั๋วเงินคลังที่คิดส่วนลด 6 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าเท่ากับการคิดทางด้าน Bond-Yield Equivalent เท่ากับ 6.18 เปอร์เซ็นต์)

ในสหรัฐอเมริกาจากการที่ธนาคารกลางได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า "Regulation Q" โดยได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารจะจ่ายได้สำหรับการออก CDs สำหรับ CDs ที่มีระยะเวลาฝากที่ยาวนาน และมีมูลค่าตั้งแต่ 1 แสนดอลลาร์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยที่จะยินยอมให้จ่ายก็จะยิ่งสูงขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยที่ระบุจะอยู่ในช่วงที่กฎหมายกำหนด และก็จะไปตามข้อตกลงของการออก CDs ในครั้งแรก ส่วนการที่นำไปซื้อขายในตลาดรองนั้นจะเป็นอัตราที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในบางครั้งอาจจะอยู่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

จากจุดมุ่งหมายเดิมของการออก CDs ของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการดึงเงินฝากกลับคืนเข้าธนาคาร หรือเพื่อเพิ่มเงินฝากใหม่เข้ามา ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลดีมาตลอด ทำให้ธนาคารได้ใช้ CDs นี้เป็นวิธีการหรือเป็นแหล่งที่มาของการระดมเงินทุนของธนาคารเพื่อนำไปใช้สนองความต้องการเมื่อเกิดความจำเป็น หรือเมื่อต้องการทำกำไรจากการให้กู้ยืมหรือลงทุนในกิจการต่าง ๆ จากการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ธนาคารพาณิชย์มีลักษณะของการดำเนินการเหมือนกับสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ คือทำการขายเอกสารการเงินหรือขายบริการทางการเงิน (financial services) ที่มีลักษณะเป็นหนี้ระยะสั้น และสามารถนำไปซื้อขายกันได้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยขายเอกสารทางการเงินให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง

(โดยการปล่อยเงินกู้ประเภทต่าง ๆ) ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าวิธีการออก CDs เช่นนี้ ทำให้ธนาคารพาณิชย์หมดปัญหาในเรื่องของการที่ต้องพะวงเก็บเงินไว้เพื่อกันการถอนเงินคืนฝากเหล่านั้น อย่างน้อยก็สามารถทราบได้อย่างแน่นอนถึงกำหนดเวลาที่จะต้องจ่ายเงินฝากตามกำหนดของ CDs ประเภทต่าง ๆ ที่ได้ออกไป คือช่วยให้ธนาคารสามารถวางแผนทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น

สรุปประโยชน์และปัญหาของการออกตราสารที่แสดงการรับฝากเงิน

ประโยชน์ของการออก CDs

1) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ระดมเงินออมจากประชาชน ทั้งนี้จากลักษณะพิเศษต่าง ๆ ของ CDs เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ให้แนวโน้มที่จะต้องสูงกว่าดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำประเภทอื่นๆ อีกทั้งลักษณะของการโอนเปลี่ยนมือได้ ซึ่งทำให้มีสภาพคล่องสูงอย่างเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากประจำทั่วไป เช่นนี้ผู้ถือ CDs ไม่จำเป็นต้องถือ CDs นี้จนครบอายุของการฝาก สามารถนำไปขายต่อในตลาดรองได้ทันทีที่มีความต้องการใช้เงิน และถ้าผู้ฝากสามารถทราบกำหนดเวลาการใช้เงิน ก็ยังสามารถเป็นการสะดวกที่จะเลือกซื้อ CDs ที่เหมาะสมได้โดยง่าย โดยเฉพาะการซื้อ CDs ระยะสั้น ๆ ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่มีออกให้ ก็สามารถซื้อได้จากตลาดรอง เช่นนี้การพัฒนา CDs ของธนาคารพาณิชย์ จึงนับได้ว่ากลายเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารที่สำคัญมากอีกทางหนึ่ง

2) จากการที่ CDs เป็นการรับฝากเงินแบบมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ไม่ยินยอมให้มาถอนคืนก่อนกำหนดที่ระบุไว้ เช่นนี้ธนาคารพาณิชย์จะได้รับประโยชน์มากต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่สะดวกขึ้น ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาถอนเงินคืนก่อนกำหนด เช่นเงินฝากประเภทอื่นๆ

3) เป็นการเปิดโอกาสหรือช่องทางของการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น จากการลงทุนระยะสั้น ๆ ที่มีอยู่แล้วให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีเงินออมเหลือจำนวนมาก ๆ ในขณะหนึ่ง ๆ หรือช่วยเร่งการหมุนเวียนของเงินให้สะดวกมากขึ้น

4) ช่วยลดขนาดของระบบการเงินนอกระบบ (Unorganized financial market) ให้ลดลง โดยจะเป็นวิธีการที่อาจสามารถจูงใจให้ลูกค้านอกระบบเข้ามาลงทุนในระบบมากขึ้น อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการเงินของประเทศ

5) CDs มีสภาพคล่องที่สูงกว่าเงินฝากประจำประเภทอื่นๆ ทั่วไป คือต้องการซื้อเมื่อไร หรือขายเมื่อไรก็มีให้ซื้อหรือให้ขายเสมอ ซึ่งการซื้อขายก็ไม่ถูกหักส่วนลดมากนัก โดยต้องหมายความว่าการซื้อขาย CDs ในตลาดรองต้องอยู่ในระดับที่พัฒนาที่ดีพอควร

6) เรื่องการโอนเปลี่ยนมือที่สะดวกที่ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการมีสภาพคล่อง คือถ้าโอนเปลี่ยนมือกันง่าย ๆ ก็ยิ่งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้มากยิ่งขึ้น ในสหรัฐอเมริกาการโอนเปลี่ยนมือสามารถทำได้โดยการส่งมอบให้แก่กันเท่านั้น

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกตราสารที่แสดงการรับฝากเงิน

1) ปัญหาทางด้านสภาพคล่องของ CDs การออก CDs แต่ละระบบแต่ละประเทศนั้น ธนาคารผู้ออกจะต้องมาพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือ CDs อีกทั้งต้องคำนึงถึงเงินที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาเหล่านี้ อาจสร้างความยุ่งยากให้กับธนาคารผู้ออก CDs ซึ่งอาจจะทำให้ธนาคารบางธนาคารไม่ยอมออก

2) เฉพาะธนาคารที่เคยเป็นแหล่งเงินกู้ของธนาคารอื่นอาจจะไม่ชอบการออก CDs เพราะอาจทำให้เสียลูกค้า อันต่อหน้า

ข่าวกระบวนวิชา

TH 323, TH 325 (423 เดิม), TH 334, TH 445, MA 104, MA 109, MA 325, GE 355, MA 327, GE 253, GE 357, GE 455, TH 356, RC 463, AC 101, AC 301, AC 302, AC 303, PS 358, AC 402, AC 404, LA 214, MB 203, MB 406, MB 410, TH 256, FR 201

TH 323

ชื่อวิชา ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย (Influences of Pali and Sanskrit on Thai)

ผู้บรรยาย ผศ.พัฒน์ เพ็งผลา

วัน เวลา สถานที่เรียน ศุกร์ 11.30-13.20 น. ที่ตึก EOB 301

เนื้อหาวิชา ศึกษาลักษณะภาษาบาลีสันสกฤตที่พบในภาษาไทย ในด้านลักษณะคำ การสร้างคำ การประกอบคำศัพท์เป็นหมู่ การสร้างประโยคตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะคำนำวลีแตกต่างจากคำสันสกฤต ในด้านระบบเสียง การออกเสียง ความหมายและลักษณะการใช้คำ ตอนที่ 3 ศึกษาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ในด้านระบบเสียงของภาษาทั้ง 3 การออกเสียงต่างกัน การกลายเสียง การกลายความหมาย และตอนที่ 4 ศึกษาโคลงโลกนิติเทียบคาถาบาลีสันสกฤต พร้อมทั้งฝึกหัดเขียนอักษรโรมันจากคาถาเหล่านั้นด้วย

ตำราเรียน

1. บาลีสันสกฤตในภาษาไทย โดย ศ.ดร.บรรจบ พันธุเมธา
2. คำภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย เล่ม 2 โดย ผศ.พัฒน์ เพ็งผลา

หนังสืออ่านประกอบ

1. บาลีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย โดย อ.สุริวงค์ พงศ์ไพบูลย์
2. หลักภาษาไทย โดย อ.กำชัย ทองหล่อ
3. พจนานุกรม โดย อ.เปลื้อง ณ นคร
4. โครงการตำราสังคมศาสตร์ ฉบับ "ภาษาศาสตร์"

การวัดผล ปรนัย 80 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ วิชานี้ไม่มีรายงาน

ผศ.พัฒน์ เพ็งผลา

TH 325 (TH 423 เดิม)

ชื่อวิชา บาลีสันสกฤตเบื้องต้น (Introduction to Pali and Sanskrit)

ผู้บรรยาย ผศ.พัฒน์ เพ็งผลา และ อ.อภิชาต ปานเจริญ

วัน เวลา และสถานที่เรียน จันทร์ 9.30-11.20 น. BPB 106

เนื้อหาวิชา

- ก. ภาษาบาลี ใช้อักษรโรมัน ศึกษาการจำแนกคำ การแจกวิภคตินามทั้งสามเพศ การแจกวิภคติริยาทั้งสามกาล แปลบาลีเป็นไทย และแปลไทยเป็นบาลี
- ข. ภาษาสันสกฤต ศึกษาการอ่านเขียนภาษาสันสกฤตด้วยอักษรไทยและเทวนาครี การแจกวิภคตินามและกริยา ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคุณศัพท์และสรรพนาม ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต

การวัดผล ข้อสอบปรนัย บาลี 30 ข้อ สันสกฤต 30 ข้อ

อัตนัย บาลี 3 ข้อ สันสกฤต 3 ข้อ เวลา 2.30 ชั่วโมง

ตำรา 1. ภาษาบาลี โดย ผศ.พัฒน์ เพ็งผลา

2. ภาษาสันสกฤต โดย ผศ.ทองสุข เกตุโรจน์
3. คู่มือภาษาสันสกฤต โดย อ.อภิชาต ปานเจริญ

ข้อแนะนำ วิชานี้เดิมเป็น TH 423 (บาลีสันสกฤต 2) เปลี่ยนเฉพาะรหัสและชื่อกระบวนวิชาใหม่เป็น TH 325 (บาลีสันสกฤตเบื้องต้น) ส่วนเนื้อหาวิชาและตำรายังคงเดิม ในการลงทะเบียนเรียนให้ใช้รหัส TH 325

ผศ.พัฒน์ เพ็งผลา

TH 334

ชื่อวิชา ประวัติวรรณคดีบาลี (History of Pali Literature)

ผู้บรรยาย ผศ.พัฒน์ เพ็งผลา

วัน เวลา และสถานที่เรียน พุธ 11.30-13.20 น. ตึก EOB 302

เนื้อหาวิชา ศึกษาความเป็นมาและเนื้อหาโดยย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา, สุตตปิฎก, อขุติปิฎก, โยชนา, ปกรณพิเศษ คัมภีร์บาลีไวยากรณ์และคุณค่าทางด้านประวัติพระพุทธศาสนาทางด้านหลักธรรมและทางด้านภาษา

การวัดผล ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 4 ข้อ

ตำรา ประวัติวรรณคดีบาลี (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์)

หนังสืออ่านประกอบ

1. พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ
2. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา โดย เสถียร โพธิ์นันทะ
3. Pali Literature and Language by W. Geiger
4. 2500 Years of Buddhism By India Publication of Division.
5. History and Literature of Buddhism by T. W. Rhys Davids.

ผศ.พัฒน์ เพ็งผลา

TH 445

ชื่อวิชา การเขียนแบบสร้างสรรค์

ผู้บรรยาย ผศ.ทองสุข เกตุโรจน์

ตำรา การเขียนแบบสร้างสรรค์ ของ ผศ.ทองสุข เกตุโรจน์ (ส่วนตัวลอกเล่ม)

หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านประกอบการเขียนแบบสร้างสรรค์ ของ ผศ.ทองสุข เกตุโรจน์ (กำลังพิมพ์)

เนื้อหาวิชา ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนแบบสร้างสรรค์และฝึกเขียนเรื่องสั้น

การวัดผล รายงานสองข้อ ข้อละ 20 คะแนน และข้อสอบอัตนัยสามข้อ ข้อละ 20 คะแนน (รวม 100 คะแนน)

รายงาน ต้องทำทั้งสองข้อ เขียนด้วยลายมือบรรจงไม่เว้นบรรทัดหน้าเดียวหรือพิมพ์ดีดหน้าเดียว แยกส่งข้อละหนึ่งชุด ที่วทศสงขลาในวาระที่ 10 เมษายน 2524 ที่ห้อง 505 ตึกคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้อยู่ต่างจังหวัดควรส่งทางไปรษณีย์ถึงทะเลเบียน)

1. ให้เขียนเรื่องสั้นประเภทใดก็ได้และใช้กลวิธีในกรเล่าเรื่องประเภทใดก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่เรื่องจริง มีความยาว 4-8 หน้ากระดาษฟลอสแก๊ป เรื่องสั้นนี้จะต้องไม่ลอกเลียนหรือคัดแปลงจากของผู้อื่น และจะไม่คืนให้
2. ให้พิจารณานวนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้
 - 2.1 วิหกที่หลงทาง ของ กฤษณา อโศกสิน
 - 2.2 ไม้ป่า ของ กฤษณา อโศกสิน

โดยทำตามหัวข้อต่อไปนี้ ก: คำเรื่องย่อ (4 คะแนน) ข: กลวิธีในการเล่าเรื่อง (2 คะแนน) ค: โครงเรื่อง (4 คะแนน) ง: ตัวละครสำคัญหนึ่งตัว (4 คะแนน) จ. ฉาก (2 คะแนน) ฉ. สาระสำคัญของเรื่อง (4 คะแนน) ให้คุณแนวการพิจารณาในหนังสือ

การเขียนแบบสร้างสรรค์ ที่ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ห้ามวิจารณ์และอย่าพิจารณาเรื่องอื่นเพราะจะไม่ได้คะแนน รายงานฉบับนี้จะคืนให้เมื่อประกาศผลสอบแล้ว

ผศ.ทองสุข เกตุโรจน์

MA 104

ชื่อวิชา พีชคณิต (Algebra) 3 หน่วยกิต

ผู้บรรยาย อ.วรางคณา ร่องมระดู ภาคคณิตศาสตร์ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นล่าง

วัน เวลา และสถานที่เรียน ศุกร์ 13.30-15.20 น. BPB 207

เนื้อหาวิชา เซต เลขจำนวน inequality คำสัมบูรณ์ ระบบโคออร์ดิเนต ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ดีเทอร์มิแนนท์ การจัดลำดับ และการเลือกหมู่ วิธีพิสูจน์โดยอุปนัยทางคณิตศาสตร์ และทฤษฎีบททวินาม

การวัดผล อัตนัย 5 ข้อ

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ พีชคณิต เรียบเรียงโดย ผศ.ดร. สุธาวัฒน์ มีจำหน่ายที่ฝ่ายตำรา ม.ร.

อ.วรางคณา ร่องมระดู

MA 109

ชื่อวิชา (เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry) 3 หน่วยกิต

ผู้บรรยาย อ.นิตยา ตรีรัตน์พร บรรยายทางวิทยุ อ.วรางคณา ร่องมระดู บรรยายที่มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นล่าง

วัน เวลา และสถานที่เรียน อาทิตย์ 7.30-9.20 น. BPB 103

เนื้อหาวิชา เส้นโคออร์ดิเนตและระนาบ เส้นตรง สมการและกราฟ สมมาตร วงกลม พาราโบลา เอลลิปส์ ไฮเพอร์โบลา เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ

การวัดผล ปรนัย 60 ข้อ

ตำรา เรขาคณิตวิเคราะห์ เรียบเรียงโดย ผศ.สุนทร แสงวงผล และ ผศ.สุตยง โทประเสริฐ มีจำหน่ายที่ฝ่ายตำรา ม.ร.

อ.วรางคณา ร่องมระดู

MA 325

ชื่อวิชา ทฤษฎีจำนวน 2 (Number Theory 2) 3 หน่วยกิต

ผู้บรรยาย อ.วรางคณา ร่องมระดู ภาควิชาคณิตศาสตร์ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นล่าง

วัน เวลา และสถานที่เรียน ศุกร์ 9.30-11.20 น. BPB 107

เนื้อหาวิชา เศษส่วนต่อเนื่อง ไฟโบแนชชี ซีควเอนซ์ ทฤษฎีเศษ Primitve Roots Pell Equation Legendre Symbol Gauss's Lemma Jacobi Symbol Sums of two Squares

การวัดผล อัตนัย 5 ข้อ

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ สมพล เล็กสกุล ทฤษฎีจำนวน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2521 Burton W. Jones The Theory of Numbers The University of Colorado January, 1955

อ.วรางคณา ร่องมระดู

GE 355

ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์แอฟริกา (Geography of Africa) 3 หน่วยกิต

ผู้บรรยาย ผศ.วรรณศิริ เทชะคุปต์ PMB 501

วัน เวลา และสถานที่เรียน วันจันทร์ 13.30-15.20 น. PMB 402

เนื้อหาวิชา ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ และลักษณะทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น ๆ

การวัดผล อัตนัย 5 ข้อ โดยมีข้อสอบ แผนที่ 1 ข้อ

วันสอบ คือวันที่ 20 เมษายน 2524 เวลา 09.00-11.30 น.

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ

1. เอกสารประกอบการบรรยาย ติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ผู้บรรยาย
 2. Stamp, L.D., Sir and Morgan, W. T. W., Africa : A Study in Tropical Development, 3rd ed., New York, John Wiley and sons, 1972.
 3. Church, R.J.H., et al, Africa and the Islands, 3rd ed., London, Longman, 1971.
 4. หนังสือพิมพ์ และวารสารในระยะปัจจุบันซึ่งมีเนื้อหาความเกี่ยวข้องไม่ซ้ำจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
- หมายเหตุ ถ้ามีปัญหา ติดต่ออาจารย์ผู้บรรยายได้ที่ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ PMB 501 ผศ.วรรณศิริ เทชะคุปต์

MA 327

ชื่อวิชา Boolean Algebra 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย อ.วราภรณ์ ร่องมระดู ภาควิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
วิทยาเขตศรีนครินทร์
วัน เวลา และสถานที่เรียน ศุกร์ 7.30-9.20 น. BPB 104
เนื้อหาวิชา Algebra of logic, Algebra of sets, นิยาม และ ทฤษฎี
ของ Boolean algebra, Switching circuits and logic circuits.
การวัดผล อัดนัย 5 ข้อ
ตำราและหนังสืออ่านประกอบ Boolean Algebra & Switching
Circuits ของ Schaum's outline series.

อ.วราภรณ์ ร่องมระดู

GE 253

ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand) 3
หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.วรรณศิริ เศษะคุปต์ และ อ.สำราญ สมบูรณ์ผล
PMB 501
วัน เวลา และสถานที่เรียน พุธ 07.30-09.20 น. NB 16
เนื้อหาวิชา ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ที่ตั้ง โครงสร้างทางธรณี
วิทยาและลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากร-
ธรรมชาติ
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยง
สัตว์ การประมง การป่าไม้ อุตสาหกรรม
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งทางด้านกายภาพ และเศรษฐกิจ
การวัดผล ปรนัย 120 ข้อ โดยมีข้อสอบเป็นแผนที่ 20 ข้อ
วันสอบ คือ วันที่ 29 เมษายน 2524 เวลา 09.00-11.30 น.
ตำราและหนังสืออ่านประกอบ

1. GE 253 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคำแหง หมายเลขการพิมพ์ 22373
2. ภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ พันเอก
พูนผล อาสนจินดา
3. อักษรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1
4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการเรียน GE 253 ภาค 2/2523
(ติดต่อได้ที่ชมรมภูมิศาสตร์ PMB 401 มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
หมายเหตุ ถ้ามีปัญหา ติดต่ออาจารย์ผู้บรรยายในภาคนี้ ได้ที่ห้อง
พักอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ PMB 501

ผศ.วรรณศิริ เศษะคุปต์

GE 357

ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์แองโกลอเมริกา (Geography of Anglo - Ame-
rica) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.วรรณศิริ เศษะคุปต์ PMB 501
วัน เวลา และสถานที่เรียน จันทร์ 07.30-09.20 น. PMB 401
เนื้อหาวิชา ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และลักษณะทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศแณ-
นาดา และสหรัฐอเมริกา
การวัดผล อัดนัย 5 ข้อ โดยมีข้อสอบแผนที่ 1 ข้อ
วันสอบ คือ วันที่ 17 เมษายน 2524 เวลา 09.00-11.30 น.
ตำราและหนังสืออ่านประกอบ

1. ตำราภูมิศาสตร์ แองโกลอเมริกา โดยวรรณศิริ เศษะ-
คุปต์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลขการพิมพ์ 21412
2. หนังสือพิมพ์ และวารสารในระบอบปัจจุบันซึ่งมีเนื้อหาความ
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ถ้ามีปัญหา ติดต่ออาจารย์ผู้บรรยายได้ที่ห้องพักอาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ PMB 501

ผศ.วรรณศิริ เศษะคุปต์

GE 455

ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์จีน (Geography of China) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.วรรณศิริ เศษะคุปต์ PMB 501
วัน เวลา และสถานที่เรียน อังคาร 07.30-09.20 น. PMB 401
เนื้อหาวิชา ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และลักษณะทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ
การวัดผล อัดนัย 5 ข้อ โดยมีข้อสอบแผนที่ 1 ข้อ
วันสอบ คือ วันที่ 22 เมษายน 2524 เวลา 09.00-11.30 น.

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ

- 1. ตำรา Atlas of China แปลโดย วรรณศิริ เศษะคุปต์
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเลขพิมพ์ 1923
2. China - A Geographical Sketch, Foreign Language
Press, Peking, 1974.
3. หนังสือพิมพ์ และวารสาร ในระบอบปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาความ
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ถ้ามีปัญหา ติดต่ออาจารย์ผู้บรรยาย ได้ที่ห้องพักอา-
จารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ PMB 501

ผศ.วรรณศิริ เศษะคุปต์

RC 463

"นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RC 463 (ค่ายพักแรมและ
การศึกษาออกสถานที่) ทุกท่านจะต้องออกฝึกภาคปฏิบัติออกค่าย
ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2524 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณคนละ
200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ขอให้นำมาจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
เป็นต้นไป และขอให้นักศึกษาทุกท่านมาประชุมแบ่งกลุ่มในวันที่
7 มีนาคม 2524 เวลา 09.30 น. นักศึกษาท่านใดไม่มาในวันนั้นจะ
ไม่มีสิทธิ์เข้ากลุ่มในการออกค่าย"

อ.วิระ วิเศษสมิต

AC 101

ชื่อวิชา หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting 1) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย 1. ผศ.ชวโรจน์ สันติพิติ 2. ผศ.สุจิตต์ ณ นคร 3. ผศ.
บุษยา สุโขสิต 4. อ.วัฒนา ณ นคร 5. อ.ยุพิน ชูเชิด
6. อ.เพชรน้อย เวทยประสิทธิ์ 7. อ.สัมพันธ์ ชราชาติพยุกุล
ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.ร.

วัน เวลา และสถานที่เรียน
1. จัดบรรยายสรุปทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
2. การบรรยายในชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 วันอังคาร 9.30-11.20 น. NB 1,2
กลุ่มที่ 2 วันอังคาร 9.30-11.20 น. NB 3A, B

เนื้อหาวิชา ศึกษาเกี่ยวกับ (1)หลักการบันทึกถายการบัญชี การใช้
สมุดบัญชี และการจัดทำงบดุล (2)การปรับปรุงรายการ
และการปิดบัญชี รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน (3)การพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร (4)เงินสดย่อย (5)ระบบใบสำคัญ และ
(6)การบัญชีเกี่ยวกับตัวเงิน

การวัดผล ข้อสอบปรนัยประมาณ 100 ข้อหรือน้อยกว่านี้ตามความ
เหมาะสม สอบไล่วันที่ 23 เมษายน 2524 เวลา 9.00-11.30 น.

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ
1. ตำราหลักการบัญชี ของ ศ.ไพบุณย์ สุวรรณไพศรี
เลขที่พิมพ์ 2314
2. คู่มือหลักการบัญชี 1 ของ ผศ.อังสุณี เกตุทัต และคณะ
เลขที่พิมพ์ 2287
3. โจทย์แบบฝึกหัด AC 101 ของ ผศ.อังสุณี เกตุทัต
และคณะ เลขที่พิมพ์ 2293
4. เฉลยหลักการบัญชี 1 ของ ผศ.อังสุณี เกตุทัต และคณะ
เลขที่พิมพ์ 2294

อ.วัฒนา ณ นคร

AC 301

ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.ปานทิพย์ โรจนกิจ, อ.วิภาดา สุภรพันธ์, อ.
วัฒนา ณ นคร ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.ร.
วัน เวลา และสถานที่เรียน วันพุธ 9.30-11.20 น. KLB 201
เนื้อหาวิชา ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชีในองค์การธุรกิจ
ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน-จำนวนค่าใช้ การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ การทำงาน
งบประมาณโดยทั่วไป (การวางผังเงินถ้าไร) ต้นทุนมาตรฐาน
การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ผลแตกต่าง งบ-
ประมาณยึดหยุ่นได้ และพฤติกรรมต้นทุนแบบต่างๆ
การวัดผล ข้อสอบอัดนัย 4-5 ข้อ 100 คะแนน
สอบไล่วันที่ 29 เมษายน 2524 เวลา 9.00-11.30 น.

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ
1. ตำราการบัญชีต้นทุน 1 ของ รศ.วิศาล เต็งอำนาจ
เลขที่พิมพ์ 23329

- 2. หนังสือโจทย์และเฉลยแบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน 1 ของ
อ.วัฒนา ณ นคร เลขที่พิมพ์ 23286
3. หนังสือปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1 (สำหรับศึกษา
ด้วยตนเอง) ของ ผศ.ปานทิพย์ โรจนกิจ และคณะ
เลขที่พิมพ์ 22271

อ.วัฒนา ณ นคร

AC 302

ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.สุจิตต์ ณ นคร, อ.วิภาดา สุภรพันธ์ ภาควิชา
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.ร.

วัน เวลา และสถานที่เรียน วันศุกร์ 9.30-11.20 น. NB 1
เนื้อหาวิชา ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบคิดเข้า
งานและผันแปรได้ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
การปันส่วนต้นทุน การคิดต้นทุนงานผลิตเป็นช่วง ของเสีย-
ของชำรุด และความสิ้นเปลือง ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ การวิเคราะห์และกำไรทางประมาณเพื่อการลงทุน
การวัดผล ข้อสอบอัดนัย 4-5 ข้อ 100 คะแนน
สอบไล่วันที่ 23 เมษายน 2524 เวลา 13.00-15.30 น.

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ
1. ตำราการบัญชีต้นทุน 2 ของ อ.วัฒนา ณ นคร
เลขที่พิมพ์ 23330
2. ตำราการบัญชีต้นทุน 2 ของ อ.วิภาดา สุภรพันธ์
เลขที่พิมพ์ 22478
3. ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 2 ของ อ.วัฒนา ณ นคร
เลขที่พิมพ์ 23337

ผศ.สุจิตต์ ณ นคร

AC 303

ชื่อวิชา การสอบบัญชี (Auditing) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.สุจิตต์ ณ นคร ภาควิชาการบัญชี คณะบริหาร
ธุรกิจ ม.ร. อ.สมพร ทิวารี บริษัท เอส.ดี.วี.(ประเทศไทย)
จำกัด โทร.3776961

วัน เวลา และสถานที่เรียน วันอาทิตย์ 15.30-17.20 น. NB 4
เนื้อหาวิชา ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการ และเทคนิคในการสอบ
บัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ มรรยาทของผู้สอบบัญชี วิธีการ
ทำงานรายงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี รวมทั้งการใช้กระดาษ
ชำระในการตรวจสอบ
การวัดผล ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ 50 คะแนน
ข้อสอบอัดนัย 3 ข้อ 50 คะแนน
สอบไล่วันที่ 26 เมษายน 2524 เวลา 9.00-11.30 น.

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ
1. ตำราการสอบบัญชี (AC 303) ของ รศ.วิศาล เต็งอำนาจ
และคณะ เลขที่พิมพ์ 23341
2. ตำราการสอบบัญชีภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น หนังสือการสอบบัญชี
ของ ศ.ดร.พยอม สิงห์เสนห์, หนังสือ Basic Auditing
Principles ของ Holmes & Overmyer เป็นต้น

ผศ.สุจิตต์ ณ นคร

PS 358

ชื่อวิชา วิทยาการทางการบริหาร (Administrative Technology)
ภาคเรียน ภาค 2/2523 คณะรัฐศาสตร์ ห้อง 210
ผู้บรรยาย อ.กวี รัชชชาน
ขอบข่ายของวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในกำรบริหารงาน
การใช้ลิเนียร์โปรแกรม และการวิเคราะห์ที่สําคัญการปฏิบัติงาน ใน
การบริหาร
ตำรา พงษ์คันทน์ พันธุสาภ, วิทยาการทางการบริหาร โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่พิมพ์ 2520 หรือ 2521 หรือ 2522
การวัดผล เป็นข้อสอบอัดนัย 6 ข้อ เลือกทำ 5 ข้อ
บทที่ 1, 3, 4 และ 6 ออกบทละ 1 ข้อ บทที่ 2 ออก 2 ข้อ
ส่วนบทที่ 5 ไม่ออกข้อสอบ นักศึกษาที่สนใจจะทำงานส่ง
อาจจะทำงานส่ง โดยคิดเป็นคะแนน 25 คะแนน ดังนั้น นักศึกษา
ผู้ที่ทำงานส่ง จึงทำข้อสอบ เพียง ๘ ข้อ

AC 402

ชื่อวิชา การวางระบบบัญชี (Systems Design and Installation) 3 หน่วยกิต

ผู้บรรยาย รศ.วิศาล เต็งอำนาจ, ผศ.สุจิตต์ ณ นคร ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.ร.

วัน เวลา และสถานที่เรียน วันเสาร์ 9.30-11.20 น. KLM 201

เนื้อหาวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการวางระบบบัญชี เพื่อเสนอข้อเสนอสู่ทางด้านการบัญชีที่เหมาะสม และเพียงพอกับผู้บริหารและผู้ใช้อื่น ๆ ในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทั้งนี้รวมถึงการศึกษาระบบบัญชีขององค์การประเภทต่าง ๆ ด้วย เช่น รัฐบาล พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการบริการ สมาคม สโมสร เป็นต้น

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน

รายงานประจำภาค 20 คะแนน (ส่ง 30 เม.ย. 24)

สอบไล่วันที่ 29 เมษายน 2524 เวลา 13.00-15.30 น.

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ ตำราการวางระบบบัญชี ของ รศ.วิศาล เต็งอำนาจ และคณะ เลขพิมพ์ 23342

ข้อแนะนำอื่น ๆ การทำรายงานประจำภาค ขอให้นักศึกษาหาหัวข้อเรื่อง และเค้าโครงเรื่องการทำรายงานได้ที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคารศรีสังขณาลัย (ผศ.สุจิตต์ ณ นคร)

ผศ.สุจิตต์ ณ นคร

AC 404

ชื่อวิชา ปัญหาการสอบบัญชี (Advanced Auditing) 3 หน่วยกิต

ผู้บรรยาย ผศ.สุจิตต์ ณ นคร, ผศ.สุมาลี ศรีบุญเรือง

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.ร.

วัน เวลา และสถานที่เรียน วันพฤหัสบดี 7.30-9.20 น. KMB 201

เนื้อหาวิชา ศึกษาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ วิธีการที่อาจนำมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี ศึกษา Case คำพิพากษาของศาล ประกาศของ ก.บข. และแถลงการณ์ของสถาบันการบัญชีเกี่ยวกับปัญหาทางการบัญชี

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 6 ข้อ 100 คะแนน

สอบไล่วันที่ 17 เมษายน 2524 เวลา 13.00-15.30 น.

ตำราและหนังสืออ่านประกอบ

- 1. ตำราปัญหาการสอบบัญชี ของ ผศ.สุจิตต์ ณ นคร เลขพิมพ์ 22293
2. ตำราปัญหาการสอบบัญชี ของ ผศ.สุมาลี ศรีบุญเรือง เลขพิมพ์ 23295

ผศ.สุจิตต์ ณ นคร

LA 214

ชื่อวิชา กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม

ตำราที่ใช้ประกอบการเรียน

- 1. หนังสือคำอธิบายกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม โดย ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล
2. หนังสืออ่านประกอบกฎหมายแรงงาน โดย อ.นิมิตร ชินเครือ
3. หนังสือรวมตัวบทกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม โดย ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล

วันเวลาและสถานที่บรรยาย เสาร์ 9.30-11.20 น. NB 4

เสาร์ 9.30-11.20 น. NB 11A, B

วันเวลาสอบ 9 พ.ค. 2524 16.30-18.30 น.

ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบอัตนัยล้วน จำนวน 3 ข้อ

แนวข้อสอบ

- 1. เป็นปัญหาแบบความจำ
2. เป็นปัญหาวินิจฉัย
3. เป็นปัญหาความจำ หรือปัญหาวินิจฉัยประกอบความคิดเห็น

เห็นโดยต้องนำหลักกฎหมายมาพิจารณาประกอบความคิดเห็นนั้นด้วย
เนื้อหาที่สำคัญ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คู่มือครองแรงงาน, พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

เหตุการณ์ปัจจุบัน ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานเข้าสู่การชี้ขาด และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก และเรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.

2524 ซึ่งสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานเข้าสู่การชี้ขาดและห้ามนายจ้างปิดงาน และลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างใช้กฎอัยการศึก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2519 และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2519"

ผศ.นิมิตร ชินเครือ

MB 203

ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ (3 หน่วยกิต)

ผู้บรรยาย ผศ.สุนทรี่ สุนทรภาพรพล, ผศ.อรุณี นรินทร์กุล ณ อุซซา, ผศ.กุสุมา เวชชบุล

เวลาบรรยายและสถานที่บรรยาย Sec. 1 M. 9.30-11.20 KMB 401 Sec. 2 F. 13.30-15.20 NB 3B

ตำรา การเงินธุรกิจ (MB 203) ของ ผศ.แจ่มจันทร์ เล็กอุคม และคณะ

แบบฝึกหัดการเงินธุรกิจ ของ ผศ.แจ่มจันทร์ เล็กอุคม และคณะ

เนื้อหาวิชา เป็นการศึกษาถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินและหน้าที่ของผู้บริหารการเงินที่จะต้องตัดสินใจ ทั้งในแง่การจัดการเงินทุนมาดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยการกู้ยืม หรือส่วนของเจ้าของทุน และนำเงินที่จัดหามาได้ไปลงทุนในทรัพย์สินหมุนเวียน ทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินอื่น ตลอดจนการตัดสินใจจ่ายผลตอบแทนคืนให้ส่วนของเจ้าของทุน ทั้งนี้จะได้ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจดังกล่าวด้วย

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5-8 ข้อ เวลาทำสอบ 2.30 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน สำหรับวันและเวลา สถานที่สอบ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ม.ร.30

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

MB 406

ชื่อวิชา การวิจัยทางการเงิน (3 หน่วยกิต)

ผู้บรรยาย ผศ.แจ่มจันทร์ เล็กอุคม

เวลา สถานที่บรรยาย วันเสาร์ เวลา 7.30-9.20 น. NB 15

ตำรา - การวิจัยทางการเงิน (MB 406) ของ ผศ.วิไลวรรณ ทองประยูร

- แบบฝึกหัดการวิจัยทางการเงิน ของ ผศ.แจ่มจันทร์ เล็กอุคม

- ตำบรรายในชั้นเรียนซึ่งยังไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

เนื้อหาวิชา เป็นการศึกษาความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์เข้ากับกรณีศึกษา (Case Study) โดยเน้นหนักในด้าน การบริหารการเงิน เพื่อให้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร ได้ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้โดยอาศัยข้อมูลที่มี อยู่ในลักษณะต่าง ๆ กัน ตลอดจนเทคนิคในการวิเคราะห์และการทำวิจัยทางการเงิน เป็นต้น

การวัดผล นักศึกษาจะต้องสอบข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและการแก้ปัญหากรณีศึกษา โดยจะสอบครั้งแรกในตอนปลายภาคตามวันเวลาที่ระบุไว้ใน ม.ร.30

สำหรับการแก้ปัญหากรณีศึกษา นักศึกษาเตรียมอ่านและทำเพื่อเตรียมตอบคำถามในห้องสอบ โดยจะให้ Case มา 2 Case และนักศึกษาเลือกทำ 1 Case โดย Case ที่กำหนดให้ในภาคนี้ คือ BROADHILL FURNITURE COMPANY และ THE DUNNING CABINET COMPANY ซึ่งมีอยู่ในแบบฝึกหัดที่ชื่อได้จากฝ่ายตำรา ม.ร. โดยจะกำหนดคะแนนให้สำหรับการแก้ปัญหา Case นี้ = 40 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 60 คะแนน เป็นคะแนนภาคทฤษฎี

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

MB 410

ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน (3 หน่วยกิต)

ผู้บรรยาย ผศ.วิไลวรรณ ทองประยูร

เวลา สถานที่บรรยาย วันเสาร์ เวลา 9.30-11.20 น. NB 15

ตำรา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน (MB 410) ของ ผศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน และคณะ

เนื้อหาวิชา เป็นการศึกษาถึงวิธีการเชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจในปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ กัน โดยใช้วิธีการและเทคนิคในการ

วิเคราะห์วิธีการต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การคำนวณหาอัตราดอกเบี้ย ส่วนลดของธนาคาร ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด เงินลงทุน เป็นต้น

การวัดผล นักศึกษาจะต้องสอบข้อสอบวิชานี้เป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ เวลาทำสอบ 2.30 ชั่วโมง วันและเวลาสอบตามตารางสอบ ที่กำหนดไว้ใน ม.ร.30 คะแนนสอบ 100 คะแนน

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

TH 256

ชื่อวิชา ร้อยกรอง 3 หน่วยกิต

ผู้บรรยาย รศ.ประทีป วาทิกทินกร

สถานที่ POB 201 วันจันทร์ 11.30-13.20 น.

ตำรา "ร้อยกรอง" ของ สิทธา ทินิจกุล และ ประทีป วาทิกทินกร และให้อ่าน "โคลงกลอนของครูเทพ" เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา

เนื้อหา ศึกษาเรื่องร้อยกรองของไทยในด้านคุณค่า วิวัฒนาการ ประเภท ลักษณะบังคับ ความงาม ฯลฯ และฝึกฝนด้านการแต่งและวิจารณ์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ

การวัดผล สอบปลายภาคครั้งเดียว ไม่มีรายงาน ข้อสอบมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย วัดทั้งความรู้ความคิดในเรื่องร้อยกรองและความสามารถในการแต่งและวิจารณ์ร้อยกรอง

ข้อแนะนำ นักศึกษาควรมีความรู้เรื่องร้อยกรองของไทยอย่างกว้างขวาง ฝึกฝนแต่งและวิจารณ์ร้อยกรองจนสามารถทำได้ดีพอสมควร

รศ.ประทีป วาทิกทินกร

TH 356

ชื่อวิชา วรรณกรรมสุนทรภู่ 3 หน่วยกิต

ผู้บรรยาย รศ.ประทีป วาทิกทินกร

สถานที่ EOB 302 วันพุธ 9.30-11.20 น.

ตำรา "สุนทรภู่" ของ ประทีป วาทิกทินกร และให้อ่านวรรณกรรมประเภทนิราศของสุนทรภู่ทุกเรื่อง

เนื้อหา ศึกษาประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่โดยละเอียด รวมทั้งพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมและอิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อวรรณกรรมสมัยต่อมาด้วย

การวัดผล สอบปลายภาคครั้งเดียว ไม่มีรายงาน ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย วัดความรู้ ความคิด และความสามารถในการวิจารณ์ตามเนื้อหาที่กำหนดให้ศึกษา

รศ.ประทีป วาทิกทินกร

ทุนการศึกษา ต่อจากหน้า 2

จิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ จำนวน 30,000.- บาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงนำฝากธนาคารเก็บดอกผลจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนดีมีความประพฤติดี สำหรับปีการศึกษา 2523 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรทุนฯ จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,500.- บาท โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2523 ถึง 15 มกราคม 2524 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2523 ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนโสภณ ธรรมนิยมเรียบร้อยแล้ว คือ

นายบุญทรง พูนขวัญ รหัส 222 44101 คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอประกาศให้นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว ณ แผนกสวัสดิการนักศึกษา กองงานนักศึกษา ดึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ม.ร. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2524



ตราสาร ต่อจากหน้า 3

ชั้นหนึ่งไป เพราะธนาคารพาณิชย์ที่เคยเป็นลูกค้าก็สามารถหาเงินฝากได้มากขึ้น จากการออก CDs ก็จะได้ลดการกู้ยืมลงหรือไม่ก็กู้ยืมเลย

3) ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ ๆ เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากการออก CDs มากกว่าธนาคารพาณิชย์เล็ก ๆ เพราะจากจำนวนเงินของ CDs ที่ระบุจำนวนมา ๆ นั้นจะต้องอาศัยความเชื่อจากผู้ฝากที่มีกับธนาคารด้วย ดังนั้นธนาคารเล็ก ๆ หรือมีชื่อเสียงน้อยกว่า อาจจะไม่สามารถออก CDs แข่งกับธนาคารใหญ่ ๆ ได้หรืออาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธนาคารใหญ่ในการออก CDs แบบเดียวกัน

4) ปัญหาทางด้านผู้ซื้อ CDs คืออาจมีปัญหาว່ว่าเป็นที่นิยมของผู้ซื้อก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่นช่องทางลงทุนของผู้ซื้อทางอื่นที่มีอยู่เพียงพอแล้ว ทั้งผู้ที่จะซื้อ CDs ได้ นั้น จะต้องต้องมีเงินจำนวนมาก ๆ ทำให้กลุ่มผู้ซื้อถูกจำกัดในวงแคบ และผู้ซื้ออาจคำนึงถึงความยุ่งยากเมื่อตอนจะทำการขาย CDs ในตลาดรอง ทั้งกลัวว่าจะยุ่งยากและจะไม่ได้ไม่คุ้มกับที่ควรจะได้ เหล่านี้จึงเป็นสิ่งไปลดความต้องการซื้อ CDs ลง จนถึงกับทำให้ CDs กลายเป็นเอกสารทางการเงินที่ไม่จำเป็นก็ได้

5) บริษัทหรือสถาบันที่จะเข้ามาซื้อ CDs นั้นจะต้องทำการศึกษาด้าน Cash Flow อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เพราะการศึกษาเช่นนี้จึงจะสามารถทราบการไหลเข้าหรือออกของเงินและบริษัทหรือสถาบันที่จะมีการศึกษาคash flow อย่างละเอียดถี่ถ้วนก็มักเฉพาะกิจการที่ใหญ่จริง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนในการจัดทำสูงมาก การจัดทำอาจไม่คุ้มกับทุนสำหรับกิจการเล็ก ๆ

6) ระบบการให้สินเชื่ออาจจะไม่อำนวยความสะดวกการขาย CDs ในสหรัฐอเมริกา ระบบการให้สินเชื่อเพื่อการ

ออก CDs เพราะเป็นระบบเงินกู้ (Loan System) คือกิจการต่าง ๆ กู้มาขายตัว ดังนั้นในขณะที่เงินไหลเข้ามามากก็จะต้องหาทางเอาเงินเหล่านั้นไปหาประโยชน์ เพื่อชดเชยดอกเบี้ยที่ต้องเสีย ระบบการให้สินเชื่อบางประเภทไม่เอื้อต่อการพัฒนาตลาด CDs โดยเฉพาะระบบการให้กู้ในแบบเบิกเกินบัญชี หรือ O/D ซึ่งในระบบแบบนี้ผู้กู้สามารถนำเงินที่ไหลเข้ามาได้มาก ๆ ในขณะที่หนึ่งมาลดวงเงินที่ขอกู้ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องไปหาทางลงทุนในแบบอื่นถ้าไม่ถูกใจจริง ๆ

7) ประเภทของผู้ซื้อ CDs นั้นมีอยู่ในวงจำกัดอยู่แล้ว และโดยส่วนมากก็เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์อยู่แล้ว การออก CDs ก็อาจเป็นเพียงการไปเปลี่ยนประเภทของการถือรูปแบบเงินออมในธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ทำให้ไม่มีผลต่อการขยายเงินออมของธนาคารพาณิชย์ได้มากนัก

8) โอกาสของการดึงเงินออมจากตลาดการเงินนอกระบบเข้ามาใช้เรื่องง่ายนัก ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีการยินยอมให้ธนาคารพาณิชย์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายให้กับ CDs ได้ตามใจชอบก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดเหล่านี้ก็จะไม่สามารถสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กฎหมายกำหนดอัตราเพดานเอาไว้ และในตลาดการเงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สูงมาก ในขณะที่ความเสี่ยงก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงจนเกินไป อีกทั้งวงเงินก็ไม่ต้องใช้สูงมากเหมือนกับ CDs

9) สภาพคล่องของ CDs จะเกิดขึ้นได้ในระดับสูง ๆ นั้น ขึ้นอยู่ที่การพัฒนาผู้ค้า CDs ในตลาดรอง หน่วยงานนี้ต้องพร้อมที่จะรับซื้อ CDs ด้วยส่วนลดที่จะต้องเป็นอัตรายุติธรรม ดังนั้นการพัฒนาตลาดรองจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดของการออก CDs

10) ปัญหาทางด้านความปลอดภัยของผู้ฝากหรือผู้ซื้อ CDs คือความสัมพันธ์จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามระหว่างการโอนเปลี่ยนมือที่สะดวกไม่มีขั้นตอนมาก ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องของ CDs ยิ่งมีมากเท่าไร ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผู้ซื้อ CDs ก็มีน้อยลงเท่านั้น หมายถึงอาจถูกขโมยหรืออาจจะมีการปลอมแปลง ไปทำการโอนเปลี่ยนมือกันโดยง่าย

11) ปัญหาทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหรือการโอนเปลี่ยนมือของ CDs ซึ่งอาจทำให้เกิดเป็นการระงับผู้ทำการซื้อขาย CDs เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาด CDs ได้ทางหนึ่ง

จากประโยชน์และปัญหาของการออก CDs ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็อาจที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการออก CDs ในประเทศไทย หรืออย่างน้อยที่สุดถึงขณะนี้เราก็พอที่จะเข้าใจชัดเจนถึงเอกสารทางการเงินประเภทนี้ได้บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้เราย้อนไปนึกคิดเป็นกฎที่ตายตัวเอาไว้ว่า สิ่งใดที่ประเทศอื่น (โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาทางด้านระบบการเงิน) เขาสามารถใช้กันได้อย่างเหมาะสม สิ่งนั้นจะต้องเหมาะสมกับประเทศเราเสมอไป หรือทำให้เราดูเหมือนว่าจะทันสมัยเท่ากับประเทศอื่น ๆ เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ เป็นส่วนที่อยู่ในส่วนของระบบการเงินซึ่งต้องยอมรับกันว่าความเข้าใจเกี่ยวกับในส่วนนี้ยังมีความสับสนอยู่มาก แม้แต่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบทางการเงินของประเทศโดยตรงก็ตาม สิ่งต่าง ๆ ที่เรายังจะต้องขบคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมในเรื่องของการออก CDs ยังมีอีกมากมายนัก อย่าเพิ่งหวังผลเลิศแต่เพียงอย่างเดียวว่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางของการพัฒนาตลาดเงินของประเทศ เพราะในขณะที่เราได้มีบทเรียนที่เจ็บปวดมาแล้วจากความล้มเหลวของตลาดหลักทรัพย์ โดยหวังผลเลิศอย่างเดียวยังจะพัฒนาตลาดทุนของประเทศในขณะนี้ องค์ประกอบต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ

ปายเดี? นึกศึกษา

- ถาม
1. หนังสือภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 รหัสกรพิมพ์ 1970 ปัจจุบันใช้นามารเรียนได้หรือไม่
2. วิชา ST 103 ที่มีค่าคะแนนจะนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้หรือไม่
3. ผลการสอบภาค 1/2523 จะประกาศให้ทราบเมื่อใด

ตอบ
1. ใช้ประกอบการศึกษาได้
2. ทุกวิชาที่มีค่าคะแนนให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าใครนำติดตัวไปด้วยต้องฝากไว้ที่กรรมการคุมสอบหรือหัวหน้าคิก ถ้านำเข้าไปที่ห้องสอบ จะถือว่าทุจริต
3. ทางมหาวิทยาลัยจะพยายามดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพราะเข้าใจว่านักศึกษาทุกคนเมื่อสอบเสร็จแล้วก็ต้องการทราบผลสอบด้วยกันทั้งนั้น

ผลการประชุม ต่อจากหน้า 2

ชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการขอทบทุนการศึกษาของคณะกรรมการฯ กฤษฎีกาต่อไป

3. อนุมัติระเบียบ น.ร. ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรวมค่าแห่ง ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาปรับระดับอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีผลต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษาช่วยงานของมหาวิทยาลัยทุกประเภทและทุกระดับโดยทั่วถึงกัน ซึ่งโดยเฉลี่ยอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2524 เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนนี้จะมีประกาศมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

4. แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ อ.ศ.ม. เสนอ แล้วมีมติแต่งตั้งให้ ผศ.สมรวิดิ พักผลงาม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2524 เป็นต้นไป

5. ยับยั้งการลาออกของคณบดีคณะนิติศาสตร์

ตามที่ ศ.สัญญา สัจจวานิช คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ นั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ศ.สัญญา สัจจวานิช ได้บริหารงานของคณะให้ลุล่วงไปด้วยดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยับยั้งการลาออกของ ศ.สัญญา สัจจวานิช และขอให้อยู่ในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จนครบวาระ

6. เปลี่ยนแปลงกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลางที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้ อ.ธำรงมานะกิจ ลาออกจากกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลางตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2524 และมีมติแต่งตั้งให้ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง เป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลางแทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2524 - 11 พฤษภาคม 2525

การบรรยายสรุป ต่อจากหน้า 1

สรุปตามโครงการอาจารย์สัญญาแก่นักศึกษาในส่วนภูมิภาค 12 แห่ง ทั่วประเทศ จำนวน 17 กระบวนวิชา ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2524 โดยให้นักศึกษาเขียนความจำลงในวงเล็บเขียนเรียนภาค 2/2523 คือระหว่างวันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2524 นั้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยหรือยังไม่ได้อื่นความจำลงในกำหนดวันเวลาดังกล่าว ก็สามารถส่งจดหมายแสดงความจำนงขอพักการบรรยายมาได้ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 24 โดยระบุสถานที่และกระบวนวิชาที่จะเข้าฟังการบรรยาย พร้อมทั้ง ชื่อ รหัสประจำตัว คณะที่สังกัด

ตารางสอนสำหรับการบรรยายสรุป วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค., 7 - 8, 14 - 15, 21 - 22 28 - 29 มี.ค. และ 4 - 5 เม.ย. 24

Table with columns for dates and course codes (LA, BC, HI, AC, LS, BC, MA, LA, LA, EN, HI, SO, LA, PY, PC, PS, TH) and their respective times.

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ น.ร.

FR 201

นักศึกษาวิชา FR 201 ที่ยังไม่ได้รับ sheet ขอให้มาพบ อ.อลิศรา กลับเจริญ ชั้น 5 มนุษยศาสตร์



จิตวิทยา

จิตวิทยาเชิงลึก

ยุคพระศรีอารย

ชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยพุทธเชื่อว่า พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือพระศรีอารยเมตไตรย หรือเรียกสั้น ๆ ว่าพระศรีอารย โดษระพุทธเชื่อกันว่าสมัยพระศรีอารย ผู้คนจะสวลงามและหน้าตาเหมือนกันหมด ไม่มีแก่เฒ่า ฟันหัก ทางเหี่ยว เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้คนจะเป็นคนดี ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่มีผู้ก่อการร้าย ไม่มีคดียขโมยแล้วมา นานาคติ อย่างภคนี้ ที่ต้องไปกว่านั้นก็คือ การเดินทางคมนาคมโดยทางน้ำใช้เรือเป็นพาหนะ อาศัยแรงแห่งกระแส น้ำ ไม่ต้องออกแรงเลย ผู้ใดต้องการล่องที่ล่องฝั่งที่กระแสน้ำลง ผู้ใดต้องการขึ้นที่ขึ้นทางฝั่งน้ำขึ้นเป็นอยู่เช่นนี้เรียกว่า เรียกได้ว่าไฟฟ้าหน้าใส สมัยพระศรีอารยก็ย่อมจะต้องมีความสุข เพราะไม่ต้องพึ่งพาน้ำมีของดีแจกอาพรอย่างไฟฟ้าหน้าหมองในสมัยนี้

เมื่อมีความเชื่อเช่นนี้จึงมีเนื้ออยู่ในหมู่ชาวไทยพุทธ คนไทยกันทั้งนั้นจะอธิษฐานว่า "ถ้าได้เกิดใหม่ขอให้เกิดในสมัยพระศรีอารย" การอธิษฐานของผู้เชื่อเช่นนี้จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ไม่มีใครรู้ แต่ที่แน่ ๆ คือ ขณะนี้เราอยู่ในยุคของ "ภามิอาน"

บุปผา ทวีสุข

การขึ้นทะเบียนปริญญา ต่อจากหน้า 1

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ซ่อมตอนเช้า) คณะศึกษาศาสตร์ (ซ่อมตอนบ่าย)

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2524 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ (ซ่อมตอนเช้า) คณะนิติศาสตร์ ที่จบภาค 1 (ซ่อมตอนบ่าย)

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2524 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ที่จบภาค 2 (ซ่อมตอนเช้า) คณะนิติศาสตร์ ที่จบภาคฤดูร้อน (ซ่อมตอนบ่าย)

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2524 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ที่จบภาค 1 และภาค 2 (ซ่อมตอนเช้า) คณะรัฐศาสตร์ ที่จบภาคฤดูร้อน (ซ่อมตอนบ่าย)

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2524 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ (ซ่อมตอนเช้า)

ข้อควรที่ 3 (ซ่อมใหญ่) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ตามวันและเวลาดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2524

08.00-12.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะที่จะรับวันพุธที่ 11 มีนาคม 2524 (วันแรก)

13.00-17.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะที่จะรับวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2524 (วันที่ 2)

17.00-21.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะที่จะรับวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2524 (วันที่ 3)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2524

08.00-12.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะที่จะรับวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2524 (วันที่ 4)

13.00-17.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะที่จะรับวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2524 (วันที่ 5)

17.00-21.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะที่จะรับวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2524 (วันที่ 6)

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2524

08.00-12.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะที่จะรับวันพุธที่ 18 มีนาคม 2524 (วันสุดท้าย)

3. ข้อปฏิบัติทั่วไป

3.1 ผู้ที่มีใบขึ้นแสดงความสำเร็จรับพระราชทานปริญญาบัตร และมีได้มาฝึกซ้อมเลยตามกำหนดข้างต้น จะไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

3.2 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องมาถึงอาคารใหม่ สวนอัมพร ก่อนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จถึงที่ประทับ 30 นาที เป็นอย่างช้าที่สุด มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นอันขาด

3.3 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับแล้ว ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ที่ ที่ห้ามลุกจากที่นั่ง เว้นแต่จะลุกไปเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร

3.4 เมื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ให้กลับเข้านั่งประจำที่ที่นั่งเดิม ห้ามยืนหรือเดินเกาะกฤษฎี ฉายภาพกันเองต่อหน้าที่ประทับ

3.5 เมื่อกลับเข้าประจำที่นั่งแล้วต้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่จนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ

3.6 ระหว่างที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ห้ามสูบบุหรี่

3.7 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันใดแล้ว ไม่ต้องเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันอื่นอีก

3.8 ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่งกายในวันพิธีตามข้อ 4, 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2514 พร้อมทั้งสวมเสื้อครุยปริญญา (ไม่ต้องสวมหมวกปริญญาเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) ถ้าผู้ใดแต่งกายไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้นี้ จะไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ ม.ร. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524

จาก... บรรณารักษ

มหาวิทยาลัย ได้กำหนดพิจารณา ข้าราชการปริญญาบัตร แก่บัณฑิต วันที่ 6 ในปีการศึกษา 2522 จำนวน 10,196 คน ในวันที่ 11-18 มีนาคม 2524 (วันเฉพาะวันที่ 15 มี.ค. 24) ณ อาคารหลังใหม่สวนอัมพร โดยกำหนดให้ มีการฝึกซ้อม 3 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 24 ณ ตึก HB ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. และ 1-3 มี.ค. 24 ณ ห้องประชุม A.D.1 และซ้อมใหญ่ ครั้งสุดท้าย ระหว่าง 8-10 มี.ค. 24 และกำหนดให้บัณฑิต มาที่หอทะเบียนบัณฑิตได้ภายในวันที่ 3 มี.ค. 24 สิ่งที่ยังขาด ต้องนำมาคือรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ในการฝึกซ้อมครั้งแรก สำหรับ นศ. ที่มีปัญหาเรื่องการเรียกกรรตอน ให้เขียนจดหมายถามไปยังคณะของท่านเองโดยตรง รวมทั้ง สำนักห้องสมุดกลาง สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล (สวป.) โดยจากนั้นของถึง คณะบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก วังเดิมของว่า "ปัญหาการศึกษา" และ ส่งของจดหมายเจ้าหน้าที่ของท่านเอง คิดแสดงปี แยกไปด้วย นศ. จะได้รับความสะดวกในการถามปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบในการตอบ ปัญหาการศึกษาโดยตรงทุกคณะ/สำนักแล้ว ส่วนปัญหาที่จะถามคาบเกี่ยวกับหลาย คณะ/สำนัก ให้ นศ. แยกปัญหาเป็นเฉพาะแต่ละหน่วยงาน หรือจะส่งมาที่ ขร. ก็ได้ ซึ่งอาจจะตอบช้าไปบ้าง เพราะบางครั้งก็ต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยตอบให้ อนึ่ง นศ. วิชาทหาร ให้เขียน จม. จำหน่ายของถึง หัวหน้าแผนกสวัสดิการ นศ. สำนักงานอธิการบดี วังเดิมของว่า "ปัญหา นศ. วิชาทหาร" โดยส่งของแสดมปลัดตนเองเช่นเดียวกัน

เรื่องภายในมหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยกำลังรณรงค์ การปลูกต้นไม้กับบริเวณมหาวิทยาลัย เนื่องจากความเสียหาย ตั้งแต่เมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ ผู้ใดมีต้นไม้ต่าง ๆ จะนำมาปลูกในบริเวณมหาวิทยาลัย ก็โปรดติดต่อรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเรื่องครั้งนี้ อนึ่ง บรรณารักษหรือที่พนักงานศึกษาทุกแห่ง ก็ขอเชิญปลูกต้นไม้ บริเวณรอบ ๆ ที่พักของท่าน เป็นการประกวดความสวยงามในธรรมชาติ และมหาวิทยาลัยจะได้จัดหารางวัลแก่ผู้ที่ทำได้ดีสวยงามที่สุด เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป เรายกแข่งขันกันในการทำความสวยงามด้วยต้นไม้ดอกไม้ ให้มหาวิทยาลัยเราสดชื่นสักทีจะดีไหม?

อาภัสร์ จันทรวิมล

ตั้งเงินรางวัล ต่อจากหน้า 1

หากมีผู้ซึ่งสามารถแจ้งความน่าจับกรณิเฝ้าโรงพิมพ์ ม.ร. ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 220,000.- บาท และหากมีผู้หวังดีที่รู้เบาะแสซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ก็ขอให้ติดต่อมหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง และจะได้รับบริการคุ้มกันในด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง		คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2523		กองจัดการ : ตึก AD 1 ชั้น 2 โทร. 3141352 หรือ 3142122-9 ต่อ 164-165
เจ้าของ :	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1. นายร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง	ประธานกรรมการ	ขั้วรวมค่านายหน้าประจำ ออกทุกวันเสาร์
บรรณาธิการ :	นายอาภัสร์ จันทรวิมล	2. น.ส.แจ่มจันทร์ เสือคู่คุ้ม	กรรมการ	อัตราค่าบำรุง ชร. ปีการศึกษา 2523
บรรณาธิการผู้ช่วย :	นายสุวัฒน์ ศรีวิฑูรย์	3. นางจ้อยอา โยมลภาชูจน	กรรมการ	จำนวนหนังสือ 52 ฉบับ
ผู้จัดการ :	น.ส.ศรีวิภา สวมาลี	4. นายวิบูลย์ ไตรตะบุตร	กรรมการ	สมาชิกที่รับส่วนลด ปีละ 25 บาท
สำนักงาน :	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	5. น.ส.วิภา วิวัฒเนช	กรรมการ	สมาชิกที่ทางไปรษณีย์ ปีละ 40 บาท
	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	6. นายประเสริฐ พลเยี่ยม	กรรมการ	ปีละ 40 บาท
	กรุงเทพฯ 24	7. นางสุวิภา นนทรีย์	กรรมการ	ปีละ 40 บาท
กองบรรณาธิการ :	ตึกคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3	8. นายวิชาญ วัฑฒน	กรรมการ	ปีละ 40 บาท
	โทร: 3140716	9. นายทองเพชร รุ่งเรือง	กรรมการ	ปีละ 40 บาท
	หรือ 3142122-9 ต่อ 185	10. น.ส.สมหมาย เจริญภักดิ์	กรรมการ	ปีละ 40 บาท
		11. นายสมคิด ศรีศิลป์	กรรมการ	ปีละ 40 บาท
		12. นางฉงฉงดา พิธิปัญชากร	กรรมการ	ปีละ 40 บาท
		13. นายอาภัสร์ จันทรวิมล	กรรมการและบรรณาธิการ	ปีละ 40 บาท
		14. นายสุวัฒน์ ศรีวิฑูรย์	กรรมการและบรรณาธิการผู้ช่วย	ปีละ 40 บาท
		15. น.ส.ศรีวิภา สวมาลี	กรรมการและบรรณาธิการผู้ช่วย	ปีละ 40 บาท
		16. นายทองอยู่ ศรีตระกูล	กรรมการและบรรณาธิการผู้ช่วย	ปีละ 40 บาท
		17. น.ส.สิริญา วิวัฒนพันธ์	กรรมการและบรรณาธิการ	ปีละ 40 บาท